



ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
พ.ศ.๒๕๖๕ (กลุ่มงานเทคนิค)

.....

ตามประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๕ (กลุ่มงานเทคนิค) โดยได้กำหนด ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มีสิทธิในการยื่น อุตธรณ์ต่อคณะกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจได้ตามกำหนด นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลตำรวจได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ให้สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ตามบัญชีโรคหรืออาการที่กำหนดในผนวกท้ายประกาศรับสมัครสอบ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย และการทดสอบสุขภาพจิตตามบัญชีรายชื่อของโรงพยาบาลตำรวจ แนบท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้มีรายชื่อ ท้ายประกาศนี้ที่มีความประสงค์ขอยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายดังกล่าวนั้น คณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจจะรับพิจารณาเฉพาะกรณีผู้มีใบรับรองแพทย์ หรือมีประวัติเกี่ยวกับการรักษาที่หาย เป็นปกติแล้วก่อนถึงกำหนดเข้ารับการตรวจร่างกาย (เมื่อวันที่ ๕, ๖ และ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ที่เป็น เหตุให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายหรือการทดสอบสุขภาพจิต แล้วแต่กรณี โดยให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าว มายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร อาคาร ๘ ชั้น ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เพื่อรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลตำรวจพิจารณาวินิจฉัยการยื่นอุทธรณ์ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจการพิจารณา ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ที่จะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มาตรวจร่างกายหรือทดสอบสุขภาพจิต เพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้แล้วแต่กรณี ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยตามหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวให้ติดต่อ ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ๘ ชั้น ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๑๕

/อนึ่ง...

อนึ่ง สำหรับผลการอุทธรณ์ที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ดำเนินการพิจารณา และวินิจฉัยแล้ว สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประกาศผลให้ทราบพร้อมกัน กับการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้สำรองในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พลตำรวจโท



(ศิริพงษ์ ติมลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๕ (กลุ่มงานเทคนิค)
หน่วยสอบ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาย ทส.๗๑

จำนวน	ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๓๘	๑๗๗๑๐๔๒๕๑	นาย	ชุมพล	วิชา	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(wachai pitakornthay)

นพ.(สบ ๕) หน.กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

...ก.ค. ๖๕